

Số: 455/CV-TTYT

Mường Chà, ngày 10 tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu bảo trì phần mềm quản lý, khám chữa bệnh hệ thống trạm y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà năm 2024**

**Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung cấp;**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ quyết định 1341<sup>a</sup>/QĐ-SYT ngày 19/12/2023 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Trung tâm Y tế huyện Mường Chà chuẩn bị tổ chức chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu bảo trì phần mềm quản lý, khám chữa bệnh hệ thống trạm y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà năm 2024. Nhà thầu có nguyện vọng tham dự gói thầu xin mời gửi báo giá về địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính – Kế toán, Trung tâm Y tế huyện Mường Chà.

Địa chỉ: Tổ 11 - TT. Mường Chà - H. Mường Chà - Điện Biên.

Thời gian gửi báo giá đến Trung tâm Y tế: Chậm nhất ngày 17/06/2024.

Thông báo giá là giá đã có thuế VAT.

Trung tâm Y tế huyện Mường Chà trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCKT, KHN.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thúy Hồng**



## DANH MỤC BẢO TRÌ

(Số: 455/CV-TTYT ngày 10/06/2024 v/v đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu bảo trì phần mềm quản lý, khám chữa bệnh hệ thống trạm y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà năm 2024)

STT	Nội dung	Giải thích công việc cần làm
<b>A. Quản lý tại trạm y tế xã, thị trấn</b>		
1	Đăng ký khám bệnh.	Mục đích là phân bệnh nhân, để đưa vào các nơi cần xử lý và lưu lại thông tin hành chính của bệnh nhân
2	Quản lý nhập, xuất phòng khám tại trạm y tế xã.	Giúp các y bác sỹ kê đơn, chỉ định dịch vụ, chuẩn đoán bệnh và in các mẫu biểu thanh quyết toán KCB.
3	Quản lý các lần khám bệnh của bệnh nhân.	Xem lại các lần khám trước: đơn thuốc, kết quả cận lâm sàng và hướng xử lý.
4	Cấp đơn thuốc lấy số liệu từ khoa cấp phát BHYT.(ưu tiên thuốc cận date lên đầu, và thấy được date của thuốc )	Các bác sỹ có thể xem được danh mục thuốc và số lượng thuốc hiện còn tại kho cấp phát BHYT. Giúp thông báo cho các bác sỹ biết các thuốc sắp hết hạn sử dụng, số lượng thuốc hiện còn.
5	Yêu cầu cận lâm sàng phòng khám tại trạm y tế xã, thị trấn	Có 2 cách để bác sỹ chỉ định những dịch vụ mình cần làm, cách 1: chương trình liệt kê tất cả những dịch vụ có làm tại các khoa cận lâm sàng để bác sỹ chỉ định những cái mình cần làm cho bệnh nhân. Cách 2: chỉ định những gói dịch vụ mà trong các gói đó các xét nghiệm luôn đi cùng nhau ví dụ: SGOT, SGPT, hoặc bệnh viện qui định các gói CLS.
6	Chuyển các dịch vụ cận lâm sàng tới bộ phận cận lâm sàng.	Giúp viện phí không phải nhập lại các dịch vụ và không phải mất công áp lại giá và các khoa CLS sẽ biết trước số lượng các ca mà mình phải làm.
7	Xem kết quả cận lâm sàng trên mạng.	Giúp cho bác sỹ có thể xem trước kết quả khi bệnh nhân chưa về phòng khám và những lần khám trước đó của bệnh nhân.
8	Quản lý các tủ thuốc, vật tư tiêu hao tại các trạm y tế xã	Giúp xem các danh mục hiện có và còn trong tủ thuốc của phòng khám
9	Báo cáo sổ khám bệnh (theo mẫu bộ y tế)	Biểu 02 hoạt động khám bệnh, biểu tình hình bệnh tật tử vong.
10	Danh sách đăng ký khám bệnh	Liệt kê danh sách đăng ký khám hằng ngày, tháng, năm. Có nhiều điều kiện để bệnh viện có thể lọc ra bệnh nhân ví dụ như: độ tuổi, quận huyện, chuyên khoa khám....
11	Danh sách khám bệnh	Liệt kê danh sách khám hằng ngày, tháng, năm. Có nhiều điều kiện để bệnh viện có thể lọc ra bệnh nhân ví dụ như: độ tuổi, quận huyện, chuyên khoa khám, lọc theo

		bác sỹ khám, lọc theo xử trí sau khi kết thúc khám.
<b>B. Quản lý Dược trạm y tế xã</b>		
1	Quản lý các kho dược (Kho cấp phát BHYT)	
2	Phiếu nhập kho.	Thuốc được phát tại trung tâm và được chuyển đến trực tiếp tại các kho xã.
3	Phiếu xuất chuyển kho	Xuất trả thuốc thừa về trung tâm
4	Duyệt BHYT ( in mẫu 01/BHYT )	IN Mẫu KCB BHYT
5	Báo cáo xuất nhập tồn kho BHYT (kho tại trạm y tế).	
6	Báo cáo các hóa đơn nhập thuốc.	
7	Báo cáo thuốc theo nhóm báo cáo dược bệnh viện.	
8	Báo cáo biên bản kiểm kê	
9	Thẻ kho	Theo dõi chi tiết tồn đầu, nhập, xuất của từng loại thuốc trong các kho.
10	Báo cáo các thuốc cận date và hết date	Giúp bệnh viện tránh phải hủy thuốc và sử dụng các thuốc hết date cho bệnh nhân.
11	Một số tiện ích khác.	
12	Báo cáo các hóa đơn nhập xuất từ kho trung tâm	
13	Báo cáo xuất từ kho trung tâm	
<b>C. Quản lý xét nghiệm trạm y tế xã chi tích xét nghiệm để thanh toán không trả kết quả</b>		
<b>D. Quản lý CDHA tại các trạm y tế xã, thị trấn chỉ lấy danh mục không trả kết quả</b>		
<b>E. Quản lý BHYT</b>		
1	Cập nhật danh mục cơ quan BHYT	
2	Báo cáo BHYT theo biểu mẫu 79	
3	Báo cáo BHYT theo biểu mẫu 20 ngoại trú	
4	Báo cáo BHYT theo biểu mẫu 21 ngoại trú	
5	Kết xuất file excel, XML chuyển cho BHYT theo thông tư 9324/BYT-BH ngày 30-11-2015 và thông tu 5084/QĐ-BYT ngày 30-11-2015 . TT 1122, CV 917	
6	Tất cả các báo cáo tại xã đều được kết xuất tại Trung tâm Y tế huyện Mường Chà	